



ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และการจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ (ฉบับที่ 31)

.....

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 30 แล้วนั้น และตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) พบว่าปัจจุบันยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในเกือบทุกจังหวัดของประเทศไทย และยังพบการติดเชื้อโรคโควิด-19 เป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง กอปรกับผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้มีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 2035/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งกำหนดให้จังหวัดมหาสารคามเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและมีมาตรการให้สถานศึกษางดใช้อาคารสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน และให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ตระหนักถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพและชีวิตของนักเรียน นิสิต บุคลากร และคณาจารย์เป็นสำคัญ ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้ประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการนิสิต เพื่อประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ในพื้นที่ร่วมกัน และออกประกาศมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ในพื้นที่มหาวิทยาลัย โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. ให้คณะ หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา 1/2564 จัดรูปแบบการเรียนการสอน และการสอบปลายภาคการศึกษาเป็นแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

2. ให้คณาจารย์ที่สอนในแต่ละรายวิชาบูรณาการการสอนและมีรูปแบบการสอนออนไลน์ที่หลากหลายรูปแบบ เช่น รูปแบบที่นิสิตสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่และทุกเวลา โดยคณาจารย์ที่สอนในรายวิชานั้น ๆ หรือหัวข้อนั้น ๆ ต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ชัดเจนแก่นิสิต และจัดให้มีรูปแบบที่นิสิตในชั้นเรียนมีโอกาสอภิปรายและเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียนในเวลาเดียวกันผ่านระบบออนไลน์ หรือระบบเสมือนจริงอื่น ๆ โดยเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนิสิตกับอาจารย์ เช่น การอภิปราย การสอบถามและซักถามผ่านกรอบแนวคิด (Conceptual idea) รวมถึงการเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาต่าง ๆ ผ่านการเรียนแบบ Problem based - learning หรืออาจให้มีการเรียนผสมผสานสองแบบก็ได้ หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม โดยให้หลีกเลี่ยงการสอนที่เป็นลักษณะการสื่อสารทิศทางเดียว (Teacher centered - learning) โดยมีเฉพาะอาจารย์เท่านั้น

3. ให้คณาจารย์...

3. ให้คณาจารย์บูรณาการการเรียนการสอนที่เน้นผลสัมฤทธิ์และเน้นประสิทธิภาพการเรียนรู้และรับรู้ และให้คณาจารย์บริหารระยะเวลาการเรียนในแต่ละคาบการเรียน ให้เหมาะกับสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เรียน ที่มีการเรียนการสอนออนไลน์อย่างต่อเนื่องในแต่ละวันเป็นระยะเวลานาน โดยให้ตระหนักถึงความพร้อมที่แตกต่างกันของผู้เรียนแต่ละคน และให้คณาจารย์ได้ประสานงานร่วมกันในการส่งงานนิสิต การจัดทำรายงาน ชิ้นงาน โครงการงาน สิ่งประดิษฐ์และอื่น ๆ ตามจำนวนที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ หลีกเลี่ยงการส่งงานที่เป็นลักษณะเป็นกลุ่มเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ในกลุ่มนิสิต

4. การวัดผลและการประเมินผลผู้เรียน ให้ปรับเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด เช่น การสอบในรูปแบบออนไลน์ การมอบหมายงาน การทำรายงาน ชิ้นงาน โครงการงาน หรือการทำข้อสอบนอกห้องเรียน (Take-home examination) หรือการวัดผลและประเมินผลแบบออนไลน์ลักษณะอื่นตามข้อตกลงระหว่างนิสิตกับอาจารย์ในรายวิชานั้น ๆ

5. คณะ หน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนประเภทวิชาชีพที่นิสิตต้องฝึกปฏิบัติในหน่วยงานราชการ โรงพยาบาล สถานพยาบาล ร้านยา หรือหน่วยงานเอกชนอื่น ๆ ให้คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสมและให้ตระหนักถึงผลประโยชน์ของนิสิตเป็นสิ่งสำคัญและต้องปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด

6. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้งฝ่ายประถมและมัธยม สามารถดำเนินการออกประกาศของโรงเรียนเป็นการเฉพาะ และให้โรงเรียนสาธิตจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือแบบอื่นได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ และให้คำนึงถึงภาระของผู้ปกครองที่มีงานประจำ แต่ให้คงไว้ซึ่งคุณภาพการศึกษา และให้ยึดถือแนวทางตามประกาศของมหาวิทยาลัยและจังหวัดประกอบ

7. เพื่อให้การจัดการ การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยกลับมาเป็นปกติโดยเร็ว มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือให้นิสิตที่อยู่ในภูมิลำเนาตนเองเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 โดยเร็วตามที่จังหวัดนั้นๆ ได้ประกาศและดำเนินการ

8. สำหรับนิสิตที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ให้นิสิตติดตามประกาศของมหาวิทยาลัยและจังหวัดมหาสารคาม หากนิสิตประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ให้นิสิตลงทะเบียนในระบบที่ทางจังหวัดได้จัดเตรียมให้ หากมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมตามแนวทางของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้นิสิตทุกคนได้รับทราบและจะเร่งให้นิสิตทุกคนได้เข้ารับการฉีดวัคซีนตามความประสงค์ของนิสิตโดยเร็ว

9. นิสิตที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) ต้องแจ้งรายชื่อ และสแกนคิวอาร์โค้ดของมหาวิทยาลัย ประสานเจ้าหน้าที่คณะหรือศูนย์ประสานงานฯ เพื่อเข้ารับการวินิจฉัย และ/หรือตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลสุทธาเวช



แบบฟอร์มคัดกรองสำหรับนิสิต



แบบฟอร์มรายงานตัวโรงพยาบาลสุทธาเวช

10. นิสิตที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) เมื่อได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แล้ว หากนิสิตพักในหอพักมหาวิทยาลัย จะต้องดำเนินการแยกห้องพักตามที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมและเห็นสมควร

ในกรณีนิสิตพักอาศัยร่วมกับเพื่อนในหอพักของเอกชน หากประสงค์หรือมีความจำเป็นที่จะแยกห้องพัก สามารถแจ้งมหาวิทยาลัยหรือศูนย์ประสานงานฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

11. ให้นิสิต บุคลากร และคณาจารย์ ติดตามประกาศมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

12. หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อไปยังศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ 08-5010-0043, 08-1965-6925, 08-5778-7187 หรือฝ่ายเวชกรรมสังคมทีม SRRT โรงพยาบาลสุทธาเวช 0-4302-1021, 09-5180-7712

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564



(รองศาสตราจารย์ประยุทธ์ ศรีวีไล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม